





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<b>30 บาทรักษาทุกที่ฯ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ - สปสช.เขต 13 กทม. ออกประกาศขอเชิญคลินิก สถานพยาบาลร้านยา เอกชน สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการนวัตกรรม ให้บริการสาธารณสุขวิถีใหม่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับโครงการ “30 บาทรักษาทุกที่ กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะคิกออฟอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 26 ส.ค.67 พร้อมเร่งปรับปรุงระบบรองรับ ลงทะเบียนง่าย จ่ายเงินคืนเร็ว หากข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์	
<b>แก้ปัญหาหายเสพติด</b> <b>กัญชา</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กท.ธุรกิจ, เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ -นโยบายกัญชาในรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ในมุมมองธุรกิจมีความไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ให้ความคุ้มครองกัญชาโดยใช้ พ.ร.บ. สร้างความคลุมเครืออย่างมาก ความโลเลทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ผู้ประกอบการสูญเสียจากการลงทุน ธุรกิจกัญชาหลายแห่งปิดตัวลง ว่างงาน สูญเสียรายได้ของประเทศ ขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ และการล่าช้าในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง กล่าวได้ว่าธุรกิจกัญชาเสียหายจากนโยบายรัฐ อาจปิดจบมูลค่าตลาดที่คาดการณ์ ในปี 2568 อยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท <b>การบำบัดยาเสพติด</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch7) - พ.ต.ต.ราวี เก้มเสี้ยน สวป.สภ.ฉลุง ร่วมกับนายหมวด หมั่นดี กำนันต.ฉลุง อ.เมือง นำเยาวชนอายุ 17 ปี คืบให้กับยายในพื้นที่ ม.7 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งเป็นเยาวชนในคก.ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่แพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนำเยาวชนคืนให้กับครอบครัว หลังจากบำบัดยาเสพติดและเลิกโดยเด็ดขาดแล้ว ท่ามกลางความดีใจของคนในครอบครัว ขณะนี้มีผู้ติดยาที่เลิกได้เด็ดขาดแล้ว 2 คน อีก 20 คนชุมชนจะคอยดูแลต่อไป ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในการเลิกยาเสพติด เพื่อนำความสุขมาสู่ชุมชน คืนคนดีสู่ชุมชนต่อไป	
<b>สถานชีวาภิบาล</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) -นายสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง รอง นพ.สสจ.เลย ด้านส่งเสริมพัฒนา เป็นประธานเปิดงานภูมิชีวาภิบาลวัดโพธิ์ชัย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมี นพ.อภิชัย สิริกุลจิรา ผอ.รพ.สงฆ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งภูมิชีวาภิบาล เป็นสถานที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายให้ได้รับการดูแลที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเป็นต้นแบบในการจัดตั้งภูมิชีวาภิบาล พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์แบบประคับประคอง และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ภายในวัดและประชาชนในชุมชนได้	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>โหมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus - กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสธ.แทนผู้เกษียณ จากการสอบถามข้าราชการระดับสูงกลุ่มหนึ่งมีข้อสังเกตว่า การประชุมกรม. ในวันนี้ คาดว่าจะยังไม่พิจารณา เพราะยังมีเวลาเสนอรายชื่อถึง ก.ย. สามารถปรับเปลี่ยนได้อีก ที่สำคัญมีกระแสข่าวลือปรับ ครม. ยังไม่รวมประเด็นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายกฯ วันที่ 14 ส.ค. จึงไม่น่าจะเข้าครม.เร็ว ๆ นี้ อาจยาวไปถึงสัปดาห์สุดท้ายของ ก.ย. ขณะที่รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายที่ออกมายังไม่มีนึ่ง น่าจะปรับเปลี่ยนอีก	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนอีกกลุ่มมองว่า ครม.น่าจะพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 (ซี10) ทดแทนอธิบดีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ตำแหน่งก่อน คือ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมอนามัย และเลขาธิการอย. ส่วนรองปลัด สธ.และผู้ตรวจราชการอาจยังไม่มีแต่งตั้งคราวนี้ เพราะหากแต่งตั้งทั้งรองปลัด และผู้ตรวจราชการแล้วจะมีจำนวนมากเกินไป สำหรับรองปลัด สธ.ที่คาดว่าจะไปเป็นอธิบดีแทนผู้เกษียณไม่ได้ไปทั้งหมด คาดว่าจะเหลือ 1 ตำแหน่งเป็นรองปลัด สธ.ตามเดิม และจะมีการโยกผู้ตรวจราชการฯ ไปเป็นตำแหน่งอธิบดี พร้อมกับย้ายอธิบดีจากกรมหนึ่งไปอีกกรมหนึ่งด้วย ทั้งหมดเป็นโครงการแต่งตั้งแรกๆ เป็นไปได้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนอีก</p>	
<p><b>พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยคนพิการ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, hfocus, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยได้รับรายงานจากกรมการแพทย์ว่า ข้อมูลคนพิการปัจจุบันมี 2.3 ล้านคน แต่เข้าไม่ถึงการจดทะเบียน 1.8 ล้านคน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับตรวจประเมิน และออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการ ระหว่าง สธ. และพม. สร้างความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดการเดินทางสำหรับคนพิการ และในอนาคตระบบนี้จะเชื่อมโยงไปยังกรมการปกครอง มท. เพื่อรับเบี้ยคนพิการด้วย ทั้งนี้ ได้เริ่มนำร่องแล้วเมื่อ ก.ค. 67 ในหลาย รพ. โดยช่วง ก.ย.-ธ.ค.67 จะขยายให้บริการใน รพ.สังกัด สธ. ทั้ง 12 เขตสุขภาพ และคาดว่าจะใช้งานได้ทั่วประเทศเดือน ม.ค.68</p>	
<p><b>ฝีดาษวานร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, amarin, TNN, thaipbs, pptv, headtopics)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวถึงกรณี WHO รายงานการระบาดของโรคฝีดาษลิง ที่พบเพิ่มมากขึ้นในทวีปแอฟริกา ว่า ได้มอบหมายกรม คร.ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรค ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และรพ.ทุกแห่ง ประสานแจ้งให้คนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่ระบาดสังเกตและแจ้งอาการต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และหากป่วยภายหลังกลับมาแล้ว ให้พบแพทย์ทันที ขอให้ ปชช.อย่ากังวล เนื่องจากประเทศไทยมีประสบการณ์รับมือโรคฝีดาษลิง และมีระบบเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับโลก</p> <p>- WHO กำลังเชิญประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาว่าสมควรที่จะประกาศให้การระบาดของโรคฝีดาษลิงในรอบใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่ เพื่อจะได้เพิ่มการระดมทรัพยากรให้การช่วยเหลือประเทศที่ประสบกับการระบาดรุนแรงได้เหมาะสม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.อภิชาติ ลิมานนท์ สสจ.ขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ว่า เมื่อเดือนม.ค. 67 พบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษวานรเป็นครั้งล่าสุด ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯ ทั้งหมดเป็นชายรักชาย แต่สามารถควบคุมได้ และไม่มีเคสที่ 2 เกิดขึ้น รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย ให้ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ และมีแฟนคนเดียว แต่ถ้าเป็นแบบ one night stand มีความอันตราย</p> <p>- นพ.กฤษฏ์ กุเกียรติกุล สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ส่วนการป้องกันโรคฝีดาษวานรคือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย หรือตุ่มหนองของผู้ป่วย สัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่แอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์ หรือคนที่ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้าป่า และไม่นำสัตว์ป่าเข้ามาเลี้ยง หรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค</p>	
<p><b>โควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ )</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทย ระหว่างวันที่ 4-10 ส.ค.2567 ว่าผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 519 คน เฉลี่ยวันละ 79 คน ผู้เสียชีวิต 4 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 371 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 153 คน ทั้งนี้ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์การระบาดของไทยว่า แม้ว่าตอนนี้ช้าลง อย่างไรก็ตาม จำนวนปอดอักเสบและจำนวนใส่ท่อช่วยหายใจ ยังต้องใช้เวลามากหลายสัปดาห์ ประเมินว่าในช่วง 6-10 สัปดาห์ถัดจากนี้ น่าจะเป็นช่วง grace period ถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์จากการเปลี่ยนแปลงของไวรัส หรือปัจจัยอื่น.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- จีนกำลังเผชิญการระบาดของโควิด 19 โดยพบโอมิครอนสายพันธุ์ XDV.1 ซึ่งเป็นลูกผสมของสายพันธุ์ XDE และ JN.1 จำนวน 510 รายในประเทศ (ฐานข้อมูล GISAID ทั่วโลก 1,308 ราย ประเทศไทย 12 ราย) มีการระบาดรุนแรงในหลายมณฑล ได้แก่ หูเป่ย์ ไต้หวัน อันฮุย หูหนาน ซานซี และเหอเป่ย์ ทั้งนี้ รัฐบาลจีนใช้มาตรการเข้มงวด รวมถึงการตั้งด่านตรวจเพื่อจำกัดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และป้องกันการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น</p>	
<p><b>ลุ่มนิมิตร์เงินลอบขายสินค้าเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, js100, ThailandPlus, fm91bkk, bangkokbiznews, headtopics, Matichon, sondhitalk)</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. ปฏิบัติการร่วมกับ บก.ปกค. เข้าตรวจสอบ ร้านจำหน่ายสินค้านำเข้าจากจีน ในพื้นที่ กทม.พบอาหารผิดกฎหมายและได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งขยายผลทั่วประเทศ โดยประสาน สสจ. ปทุมมตรวจสอบเฝ้าระวังร้านค้าจำหน่ายสินค้านำเข้ารวม 470 แห่ง พบร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 80 แห่ง จากพื้นที่ 17 จ. พบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 1,171 รายการ ได้อายัดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายและดำเนินการ ตามกฎหมาย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>-นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มุ่งยกระดับการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการและผู้บริโภคของไทยสกัดกั้นสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ละเมิดลิขสิทธิ์ และสินค้าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยได้หารือกำหนดมาตรการกำกับมาตรฐานสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคในประเทศ โดย ก.พาณิชย์ ได้บูรณาการความร่วมมือกับก.คลัง ก.ดีอี ก.อุตสาหกรรม ก.สธ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ สنج.คกก.ส่งเสริมการลงทุน สนว.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค สنج.พัฒนารูรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดมาตรการกำกับมาตรฐานการนำเข้าสินค้าในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์</p>	
<p><b>สกัดเครื่องสำอางเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, vijaikhao)</p> <p>-ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยถึงกรณีข่าว NGO ฟิลิปปินส์ ตรวจพบสารปรอทในครีมบำรุงยี่ห้อ หมอฮันฮี ที่ผลิตในประเทศไทย ว่า ได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางครีมหมอฮันฮีหลายรายการจากร้านค้าออนไลน์ส่งตรวจ พบเป็นเครื่องสำอางเถื่อน ไม่มีใบรับจดทะเบียน ระบุผู้ผลิต และพบสารปรอท สเตียรอยด์ ไฮโดรควิโนน และกรดเรตินอิก พร้อมสั่งปิดร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการจำหน่ายและดำเนินตามกฎหมาย และประสาน สสจ. ทั่วประเทศ เฝ้าระวังตรวจสอบเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเครื่องสำอางเถื่อน</p>	
<p><b>มอบชุดความรู้ Health Rider</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, INN)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานมอบชุดความรู้ด้านสุขภาพ “HL in Health Rider” เพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ภายใต้โครงการ สธ. ส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนด้วย Health Rider</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทธอนันตนา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ นอกจากจะมอบความรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนผ่าน Health Rider แล้ว ยังได้พัฒนาหลักสูตรครอบครัวรอบรู้สุขภาพ (Health literate family) รูปแบบ E-learning เพื่อส่งต่อให้ Health Rider รวมทั้งประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนเข้าอบรมเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ “สาสุข อุ่นใจ”</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องน้ำกัญชาคั้นสด ป้องกันและรักษาโรคได้ดีกว่าสารสกัดกัญชา เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากสารสำคัญในกัญชา THC ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การรับประทานทุกรูปแบบออกฤทธิ์ได้เช่นเดียวกับการเสพโดยผ่านความร้อนแต่ช้ากว่า หากได้รับในปริมาณมากเกินไปจะเกิดอันตราย และการคั้นทำให้ได้รับสารจากกัญชาให้ปริมาณไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง ไม่อาจทำการวิจัยที่แน่ชัดได้ เหมือนกับสารสกัดกัญชา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>งานวิจัยพบความเหลื่อมล้ำเด็กปฐมวัย</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- ดร.สัมพันธ์ริ โฆษิษฐ์เดชา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง “ระบบสวัสดิการเด็กเล็กเพื่ออนาคต” พบว่าเด็กปฐมวัยมีความเหลื่อมล้ำในการดูแลเอาใจใส่อย่างรอบด้าน ทั้งสุขภาพที่ดี สารอาหารที่เพียงพอ สวัสดิภาพและความปลอดภัย การเลี้ยงดูอย่างตอบสนอง รวมถึงโอกาสการเรียนรู้ในช่วงเริ่มต้น โดย 64% ซึ่งอยู่ในครัวเรือนยากจนที่สุดมีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่น เช่น การฝากครรภ์ต่ำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เตี้ยแคระแกร็น ผอมแห้ง อ่านออก รู้จักตัวเลขน้อย ได้รับการดูแลสั่งสอนแบบที่ใช้ความรุนแรงทางกายหรือใจ เป็นต้น ปัจจัยสำคัญมาจากระบบสวัสดิการยังไม่ครอบคลุมถ้วนหน้า ไม่ยืดหยุ่น ไม่สะดวก และไม่เพียงพอ โดยเสนอระบบสวัสดิการเด็กเล็กเพื่ออนาคต ให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนผู้ดูแลเด็ก 0-2 ปี ให้สิทธิพ่อแม่ที่ลาออกเลี้ยงลูกเข้าระบบได้ประกันสังคม ม.33 ผีกหรือพื่นทักษะอาชีพก่อนกลับไปทำงาน เพิ่มงบประมาณให้กับระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการเด็กปฐมวัยในรัฐสภา หนุน อปท.ทำศูนย์ชั่วคราว มีอาสาสมัครชุมชนดูแลเด็กหลัง 4 โมงรอพ่อแม่มารับ เป็นต้น</p>	
<p><b>ทารกไทยได้กินนมแม่ 6 เดือนแรก แค่ 28%</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ theactive</p> <p>-จากรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในไทย ปี 2565 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนแรกยังคงได้เพียง 28.6% ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 50% ขึ้นไป มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ร่วมกับ สสส. รณรงค์สนับสนุนให้ “นมแม่ล้วน 6 เดือนแรก ไม่ต้องเสริมน้ำ” เพื่อสร้างคุณภาพเด็กไทย ด้วยวิถีชี้นหยดแรกจากนมแม่ แนะนำให้คุณแม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ เลือกอาหารที่มีคุณประโยชน์ มีสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเคลื่อนไหวร่างกายให้เหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพดีในวิถีชีวิตพร้อมลูกในครรภ์ โดยเปิดช่องทางให้ความรู้ที่ถูกต้อง ผ่าน Tiktok การแพทย์แปดนาทีก ทุกวันอังคาร-พุธ ตลอดเดือน ส.ค.นี้ รับชมสื่อความรู้ย้อนหลังและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และเฟซบุ๊กแฟนเพจ นมแม่</p> <p>พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ค่าขวัญสุขภาพทารกนมแม่โลกในปี 2567 โดยองค์กรพันธมิตรโลกเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ว่า “Closing the Gap : Breastfeeding Support for All” หรือ “ปิดช่องว่าง สร้างสังคมนมแม่ถ้วนหน้า” เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่พ่อแม่และแม่ต้องทำงานนอกบ้านหรือไกลบ้าน วันลาคลอดที่ไม่เพียงพอ เป็นช่องว่างที่ทำให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ จึงควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาล ระบบสาธารณสุข ที่ทำงาน และครอบครัว เพื่อที่จะบรรลุผลสำเร็จ</p>	
<p><b>การแพทย์จีโนมิกส์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ )</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง การดำเนินโครงการ Genomics Thailand คาดว่า จะรวบรวมและถอดรหัสพันธุกรรมให้แล้วเสร็จครบ 50,000 ราย ได้ในปี 2568 เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยสร้างฐานข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำไปวินิจฉัยนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ขณะนี้มีการตรวจรหัสพันธุกรรมได้กว่า 35,000 คนแล้ว เก็บเลือด นำไปสกัดดีเอ็นเอที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วจึงนำส่งไปถอดรหัสพันธุกรรม ทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที โดยมี สวทช.ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ในการบริหารจัดการข้อมูล ภาพรวม เทคโนโลยีพัฒนาระบบจัดเก็บ ประมวลผล และจัดการข้อมูล และสกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ ช่วยให้การดำเนินงานสะดวกและง่ายขึ้นต่อไป ภายใต้เงิน 4,470 ล้านบาท เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน Genomic medicine ระดับอาเซียน ภายใน 5 ปี จะช่วยให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้าน Genomic medicine อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้การมีศูนย์จีโนมจำนวนมากขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการรู้รหัสพันธุกรรมจะสามารถป้องกัน วินิจฉัย รักษาโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าบริการทางการแพทย์ ปัจจุบันมีหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี ศูนย์เวชศาสตร์จีโนม รพ.บำรุงราษฎร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ รพ.จุฬาฯ</p>	
<p><b>ชิมเศร้าหลังการคลอด</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นำเสนอบทความเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ต่อเนื่องจากที่เคยนำเสนอปัญหาสุขภาพจิตของแม่หลังคลอด โดยนำข้อมูลภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ที่มาจากรายงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดโดยอาสาสมัครสาธารณสุข : การวิจัยนำร่อง" ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต และ สสส. โดยพบว่า แม่ที่มีภาวะซึมเศร้าในช่วง 3 เดือนหลังการคลอดบุตร มักมีอาการหมกหมวด หดหู่ จะแสดงความอบอุ่นและเล่นกับลูกน้อยกว่าแม่ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ที่สำคัญอาจมีความคิดจะทำร้ายลูกได้มากกว่า ซึ่งคนรอบตัวควรต้องให้ความสนใจ เพราะการคลอดลูกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่คุณแม่ทุกคนจะต้องผ่านความยากลำบากในการเจ็บครรภ์ เบ่งคลอด อีกทั้งต้องพบความเหนื่อยล้าในช่วงหลังคลอด และเผชิญความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้าน</p>	
<p><b>ชวนใช้สิทธิบัตรทองฝากครรภ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า สปสช. ร่วมรณรงค์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดสิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทองดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ ครอบคลุมทุกมิติอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมชวนเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และช่วงหลังคลอด ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อที่หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย และตรวจสอบสิทธิประโยชน์สิทธิสุขภาพที่ป้องกันโรคได้ ผ่านแอป เป๋าตัง</p>	
<p><b>ควบคุมโซเชียล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, เส้นทางเศรษฐกิจ, linetoday, thaiPBS, thestatetime, thebetter)</p> <p>- นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่มีการนำไปแตสเซียโซเชียล ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งพบการจำหน่ายอย่างแพร่หลายในแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น ล่าสุด กรอ.ได้ดำเนินการเพื่อควบคุม อาทิ 1.จัดทำหนังสือถึงผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบรายจำหน่ายสารประกอบโซเซียลและมีการนำเข้าสารดังกล่าวในปี 2565-2566 จำนวน 37 ราย เพื่อควบคุมการจำหน่าย และการใช้สารประกอบโซเซียลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง หรือระบุในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบราย 2.จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดให้มีการโฆษณาและจำหน่ายวัตถุดิบรายจำหน่ายสารประกอบโซเซียลเพิ่มเติมจำนวน 13 รายการ 3.จัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงการจัดชนิดวัตถุดิบราย ในกลุ่มสารประกอบโซเซียล จำนวน 6 รายการ</p> <p>ทั้งนี้ โปแตสเซียมโซเซียลไม่มีการผลิตในประเทศไทย มีการควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ออย. และกรอ. โดย ออย.กำหนดการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุขที่มีเกลือของโซเซียลที่ละลายน้ำได้ เป็นวัตถุดิบชนิดที่ 4 ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้ามาในประเทศ ส่วน กรอ.ควบคุมสารโปแตสเซียมโซเซียลที่มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนักเป็นวัตถุดิบชนิดที่ 3 ภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุดิบ พ.ศ.2535 ซึ่ง กรอ.มีการกำกับดูแลกรณีมีการนำเข้า และการครอบครองสารดังกล่าว</p>	
<p><b>ลักลอบจำหน่ายก๊าซหัวเราะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., คมชัดลึก, topnews, sonthitalk, news1live, nationtv, ch7, fm91)</p> <p>-บก.ปคม. พร้อม ตร.สภ.เมืองพัทยา ร่วมจับกุมบาร์ลับ ถ.วอล์คกิ้งสตรีท พัทยา ลักลอบจำหน่ายก๊าซหัวเราะให้นักท่องเที่ยว ยึดลูกโป่งบรรจุก๊าซหัวเราะ (ไนตรัสออกไซด์) จำนวน 3 ใบ จาก นทท. และลูกโป่งใช้แล้ว 29 ใบ จับกุมผู้ต้องหา 5 คน แจกอาหารร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.บ.ยา ร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับทะเบียนตำรับยา และเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ม.8</p>	
<p><b>พบหมอ รพ.สต. แล้ว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยนิวส์, สยามรัฐ, ผจก., pptv, thaipbs, news1live, headtopics, thaiger, ch8, เพจโหนดกระแส, อีจัน)</p> <p>-จากกรณี เพจ รพ.สต.หนองซิม โพสต์ภาพพร้อมข้อความประกาศคนหาย ไม่สามารถติดต่อหมอเก่ง บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.บางสระแก้ว หายตัวจากบ้านที่ จ.จันทบุรี 3 วัน ล่าสุด พบหมอเก่งเช่าห้องพักอยู่กับแฟนหนุ่มที่ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายหรือบีบบังคับ เนื่องจากมีปัญหากับทางบ้านจึงยังไม่ต้องการติดต่อกลับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>รถเทรลเลอร์บรรทุกถังสารเคมีตกลำห้วย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch7, bugaboo)</p> <p>-ดร.สภ.แม่สอด ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู จนท.สสจ.ตาก เข้าเคลียร์พื้นที่เหตุรถเทรลเลอร์ทำถังบรรทุกสารเคมีน้ำหนักรถกว่า 1 ตัน จำนวน 9 ถัง ตกในลำห้วยริมถนนสายเอเชีย 105 บ้านแม่กีดใหม่ อ.แม่สอด จนท.ต้องใช้รถแบ็กโฮตักขึ้นมานำกลับขึ้นรถเทรลเลอร์ ซึ่งบรรทุกถังสารเคมีอีก 71 ถัง จึงยึดไว้ตรวจสอบ คนขับให้การสำส่น จนท.จึงควบคุมตัวไว้สอบเพิ่ม คาดอาจเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด และอาจนำไปส่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน โดยชาวบ้านต่างหวัวิตกว่าจะเป็นสารเคมีอันตราย</p>	
<p><b>พบอุปกรณ์การแพทย์ถูกทิ้งหน้าโรงเรียน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7, pptv, bugaboo</p> <p>-ชาวบ้าน จ.ระยอง พบถุงดำจำนวนมากกองทิ้งไว้ริมถนนใกล้โรงเรียนพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา เปิดดูพบมีเครื่องสำอางเวชภัณฑ์ยาหมดอายุ และเจลแอลกอฮอล์ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 1 ตัน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบ และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่</p>	
<p><b>ช่วยเหลือผู้ป่วยไม่มีคาร์ลไปฟอกไต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ch7, bugaboo)</p> <p>-นายอุดม วัย 77 ปีป่วยเป็นโรคไต อาศัยอยู่กับภรรยาป่วยโรคลมชักในชุมชนหลังวัดเกตุราสุขารมย์ จ.ระยอง ไม่มีเงินค่ารถไปฟอกไตที่รพ.ระยอง 3 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งมีค่ารถโดยสารครั้งละประมาณ 1,000 บาท จึงร้องทุกข์กับทีมข่าว ล่าสุดทีมข่าวประสานขอความช่วยเหลือจาก นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง ซึ่งได้ประสาน สสอ.เมืองระยอง ลงพื้นที่ประเมินการช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมประสาน พม.ระยอง ช่วยดูแลต่อ</p>	
<p><b>กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ 10 วันข้างหน้า มรสุมกระหน่ำ ฝนถล่มเพิ่ม ระวังน้ำท่วม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ch7, bugaboo)</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา อัดเตือนผลกระทบพายุกระหน่ำฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.:(นับตั้งแต่ 07.00น. ถึง 07.00น.วันรุ่งขึ้น) และลมที่ระดับ 925hPa (750 ม.)10 วันล่วงหน้า ระหว่าง 13-22 ส.ค.67 init. 2024081212 จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป (ECMWF) (วิเคราะห์ตามผลจากแบบจำลองฯ) เฉดสีแดงหมายถึงฝนหนัก สีเขียวหมายถึงฝนเล็กน้อย : ฝนยังมีเพิ่ม มีลดเป็นช่วงสลับกันไป ปัจจัยยังมาจากมรสุม ช่วง 13 - 15 ส.ค.67 มรสุมจะเริ่มมีกำลังปานกลาง และมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำยังปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม ทำให้ตามแนวขอบของไทย (ภาคเหนือ ภาคอีสาน) มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในบริเวณดังกล่าว ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานด้านตะวันตก ภาคกลาง (รวม กทม.และปริมณฑล) การกระจายของฝนอาจจะยังคงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงกลางฤดูฝนแล้ว ช่วง 16 -22 ส.ค.67 ทั่วไทยยังมีแนวโน้มของฝนเพิ่มขึ้น แต่ฝนยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ตกหนักยังเน้นทางด้านตอนบนของภาคเหนือ ภาคอีสานและด้านรับมรสุม ยังต้องเฝ้าระวัง ระยะนี้ยังไม่พบสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนใกล้บริเวณประเทศไทย (ข้อมูลนี้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามสภาพอากาศ ยังต้องติดตามด้วยข้อมูลจากผลการตรวจอากาศอื่นๆ ร่วมด้วย (ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลนำเข้าใหม่)</p>	